

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH TƯ DUY LINEARTHINKING

“ĐÓN TIM”

CÁC BẠN HỌC SINH TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT, HÀ NỘI

Ngày 11/12, DOL English IELTS Đình Lực đã tổ chức thành công Talkshow "GenZ chinh phục ngoại ngữ dễ dàng với phương pháp học tiếng Anh tư duy Linearthinking" tại trường THPT Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Chương trình đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt và những phản hồi tích cực từ Ths Dương Hai Bảy Mười, bí thư - hiệu trưởng nhà trường, cùng các thầy cô giáo và gần 800 học sinh.



Buổi Talkshow được [DOL IELTS Đình Lực](#) phối hợp cùng Báo Giáo dục và Thời Đại và trường THPT Lý Thường Kiệt thực hiện, với mục tiêu giúp các bạn học sinh có thể tiếp cận phương pháp tư duy thông minh [Linearthinking](#) độc quyền tại DOL IELTS Đình Lực để áp dụng thành công vào việc học tiếng Anh và luyện thi các chứng chỉ quốc tế như IELTS/SAT.



Diễn giả đại diện DOL English gửi món quà tặng BGH THPT Lý Thường Kiệt

Người đồng hành chính với các bạn học sinh tại buổi Talkshow lần này là diễn giả Đỗ Thị Ngọc Anh - giáo viên tại [DOL IELTS Đình Lạc](#) với kinh nghiệm giảng dạy IELTS dày dặn: Cô sở hữu 8.0 IELTS, 9.0 Reading; Cử nhân Kinh tế bằng Đỏ tại Nga - Financial University under the Government of the Russian Federation; Thạc sỹ Tài chính bằng Distinction - University of the West of England - UWE Bristol.

Xuyên suốt buổi talkshow, các bạn học sinh của trường THPT Lý Thường Kiệt đã được lắng nghe những chia sẻ cực kỳ hữu ích của diễn giả Ngọc Anh về phương pháp [Linearthinking](#) và được cô hướng dẫn cách sử dụng phương pháp để giải quyết các câu hỏi khó trong đề thi IELTS. Điều này khiến nhiều bạn cảm thấy thích thú, hào hứng khi có thể tự mình xử lý các câu hỏi, tiết kiệm được nhiều thời gian làm bài.



Các bạn chăm chú tìm hiểu về phương pháp học tiếng Anh tư duy Linearthinking mới lạ

Theo chia sẻ của cô Ngọc Anh, Linearthinking là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 3 yếu tố: sự ảnh hưởng của tư duy ngôn ngữ mẹ đẻ đến việc học ngoại ngữ, kỹ thuật siêu trí nhớ và sự logic của toán học. Từ đó, [Linearthinking](#) được tạo ra với mục tiêu đổi mới hoàn toàn lối tư duy cũ khi học ngoại ngữ của người Việt, giúp việc học ngoại ngữ trở nên logic, hiệu quả và dễ dàng hơn. Phương pháp này thậm chí còn được sử dụng để chinh chiến hầu hết các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như [IELTS, SAT, TOEIC](#) hay học các ngoại ngữ khác.

Với sự hướng dẫn nhiệt tình của diễn giả, các em say sưa tìm hiểu về phương pháp [Linearthinking](#). Đặc biệt, sự hăng hái và không khí sôi nổi trong phần hỏi - đáp với cô Ngọc Anh chính là điểm nhấn đặc biệt nhất của chương trình. Các bạn học sinh hăng hái xung phong trả lời và nhận về các phần quà “có một không hai” từ [DOL IELTS Đình Lạc](#),

đó là cuốn sách “Thông nào IELTS Reading cùng Linear” do chính các thầy cô tại DOL biên soạn.



Phần quà đặc biệt DOL English dành tặng các bạn học sinh hăng hái phát biểu.

Nội dung của bài chia sẻ đem tới cho người tham dự những nhận thức đúng đắn về đánh giá năng lực bản thân, hành trang của cá nhân khi còn là học sinh và hơn cả là khả năng sử dụng ngoại ngữ để thích nghi của mỗi cá nhân trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Kết thúc buổi nói chuyện, thầy giáo Dương Hai Bảy Mười đã gửi đến các bạn học sinh thông điệp đầy ý nghĩa *Biết ước mơ và hãy bắt đầu hành động từ hôm nay!*

Vậy là chương trình giới thiệu [Linearthinking](#) của [DOL IELTS Đình Lực](#) đã khép lại trong sự hưởng ứng nhiệt tình của thầy cô, các bạn học sinh. Hy vọng thông qua những chia sẻ lần này, các em sẽ bổ túc thêm kiến thức, biết thêm một phương pháp hay phục vụ cho việc học tiếng Anh và chinh phục thành công kỳ thi IELTS, cũng như những chặng dài phía trước.

Các bạn có thể tham khảo thêm các khóa học IELTS bằng phương pháp [Linearthinking](#) của DOL IELTS Đình Lực tại website: <https://www.dolenglish.vn>

